

W
W



บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.
เลขที่ 589
วันที่ 13 ตค 59
เวลา 13.43

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๑๕๙๙

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอบต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธิรัญ)

ลปค.



สรุปการมอบนโยบายและข้อสั่งการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เรื่อง คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”</p> <p>เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อช่วยเหลือชาวนา “กระดูกสันหลังของชาติ” และได้มีการพัฒนาข้าวไทยในทุกๆ ด้าน อาทิ ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทรงทำนาข้าวทดลองและทรงริเริ่มกิจการโรงสีข้าวตัวอย่างเป็นโครงการสวนพระองค์ในสวนจิตรลดา และทรงสนับสนุนให้มีการก่อตั้งธนาคารข้าว เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อยกย่องในพระปรีชาสามารถของพระองค์ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมใจกันสนองปณิธานของพ่อหลวงไทยด้วยการเห็นคุณค่าของข้าว และความสำคัญของชาวนาไทย เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยทุกคน</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>เรื่อง การค้ามนุษย์ หรือ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated)</p> <p>ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่วันนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่ และทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะมันมีผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน ต่อโลก ต่อทรัพยากรทางทะเลด้วย อันนี้ถ้าหากว่าผลออกมาเป็นการดีก็ขอขอบคุณ ทุกพวกทุกฝ่าย ที่เป็นผลจากการทุ่มเทการทำงานของทุกๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนด้วย ถือว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นเป็นของขวัญ เป็นกำลังใจ ในการทำงานในขั้นต้นของเราเท่านั้นเอง ก็ขอให้ทุกคนได้มีการประเมินสถานการณ์</p>	สน.สก. สน.บท. สน.มน. สน.อส.
๓	<p>เรื่อง การพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐”</p> <p>ในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” รัฐบาลได้นำแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อดุรอยรั่ว ช่องโหว่ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก</p>	วช. สน.ปท.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	ภาคส่วน ด้วยความเข้าใจ ด้วยความสมัครใจ บนวิสัยทัศน์เดียวกันคือ “มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้จะได้เป็นการขับเคลื่อนประเทศ บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ บวกนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เกิดความสมดุลกับทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	
๔	<p>เรื่อง คอร์รัปชัน</p> <p>ภาพพจน์ของประเทศในสายตาของคนไทย และนานาชาติ จากสถาบันและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประเมินจากต่างประเทศวันนี้เรื่องทุจริต มีหลายหน่วยด้วยกันของต่างประเทศ CPI CSI PERC IOD PWC และอื่นๆ พบว่า (๑) สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศ “ดีที่สุดในรอบ ๓ ปี” (๒) ภาพลักษณ์ประเทศด้านความโปร่งใส ในสายตานานาชาติ “ดีที่สุดในรอบ ๑๐ ปี” และ (๓) การเรียกรับสินบน “ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ เทียบกับ ๑๕ ปีที่แล้ว” และมีแนวโน้มจะลดลงอีก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากรัฐบาล และ คสช. ได้ผลักดันกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง มาตรการ + กลไก + นโยบายต่าง ๆ ในการทำงานทั้งหมด เราได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ขอขอบคุณประชาชน ภาคธุรกิจ การค้าต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือด้วย เราจะต้องไม่ให้มีการทุจริตอีกต่อไป ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คสช.) + การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - Market) ได้มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆ + วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เป็นการเริ่มต้น + การทำสัญญาคุณธรรม (IP) + ระบบ COST ที่เป็นสากลในการตรวจสอบ และก็ได้มีช่องทางของรัฐบาล G-Channel มาใช้ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน เชิงระบบ หรือระบบพวกพ้อง ในระยะยาว คงต้องตามดูว่า มันจะมีช่องทางที่เขาเขียนว่า ภาษีไปไหน อันที่ ๒ คือ G-News ซึ่งจะเป็นข้อมูลของทุกหน่วยงานทุกกระทรวง ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานอยู่วันนี้ ถ้าเปิดดูจะมีความรู้มากขึ้น จะได้เข้าใจการทำงานของรัฐบาล และได้แสวงหาข้อมูลกันได้ ถ้าไม่เปิดดูก็จะใช้ความรู้สึก มีความขัดแย้ง กระทบกระทั้งไม่เข้าใจกันไปแบบนี้ไปตลอด ก็เป็นช่องทางให้หลายพวกหลายฝ่ายเข้ามาหาประโยชน์ได้จากความไม่เข้าใจของพวกเขา</p>	ทุกสำนัก/กอง
๕	<p>เรื่องการทำประชามติ</p> <p>การทำประชามติใกล้เข้ามาทุกวัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันในการใช้สิทธิของท่านหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ต่างคนต่างทำหน้าที่ที่จะลงประชามติ รัฐบาลก็พยายามทำทุกอย่าง ในส่วนของรัฐบาลได้มีการมอบหมายเรื่องการทำประชามติ เรื่องของการรับผิดชอบในการทำประชามติ โดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวก้าว ก้าวก้าว ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง ถ้าทุกคนมีเจตนาดี บริสุทธ์ก็ไม่น่าจะเป็นกังวล หน้าที่ของทุกคนคือไปทำประชามติ ไม่ต้องไปกลัว เขาเขียนไว้ชัดเจน อะไรคือผิด อะไรคือถูก แต่ถ้าทุกคนไปให้ใครขึ้นำอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถปลดล็อคตัวเองเป็นอิสระจากคนอื่นเขาได้ อยากให้ทุกคนมีอิสระทางความคิดของแต่ละบุคคล กรุณาให้ความสำคัญหน่อย มีไม่กี่ข้อ มีไม่กี่เรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องไปอ่านด้วยตนเอง</p>	ทุกสำนัก/กอง